

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๕๐



สำนักทะเบียนกลาง

ถนนสำลุสภา ปท ๑๒๑๕๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การแก้ไขระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามที่ สำนักทะเบียนกลางแจ้งให้สำนักทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและทำความเข้าใจระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานเมื่อมีผลใช้บังคับ บัดนี้ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๙ ง ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั้น

สำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีรายการไม่ถูกต้องในกรณีต่าง ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และเกิดประสิทธิภาพในการบริการประชาชน จึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และนายทะเบียนผู้รับแจ้งถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านกลาง สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย ทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่น ซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง อันเกิดจากการคัดลอกรายการผิดพลาด ไม่ครบถ้วนหรือจัดแจ้ง บันทึกรายการผิดซึ่งเกิดจากการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงของผู้แจ้ง และหรือเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการกระทำโดยมิชอบก็ตาม ให้ผู้ประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการยื่นคำร้องตามแบบ ท.ร. ๓๑ ต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือสำนักทะเบียนแห่งอื่นก็ได้

๒. เมื่อนายทะเบียนได้รับคำร้องพร้อมพยานหลักฐานของผู้ร้องครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องและพยานหลักฐานแล้วรวบรวมเสนอนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยความเห็น เพื่อพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป หากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มีคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตามคำร้อง ให้นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่จะขอแก้ไขและจะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรให้ถูกต้องตรงกันด้วยทุกครั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องให้ติดต่อขอรับเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว ซึ่งหากเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเป็นเอกสารที่จัดทำหรือมีสำเนาฉบับจัดเก็บไว้ที่สำนักทะเบียนอื่น ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี สำเนาเอกสารการทะเบียนราษฎรที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแจ้งไปยังสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขรายการในเอกสารหรือฉบับให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรไม่อาจดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้อง ให้นายทะเบียนออกใบรับคำร้องหรือสำเนาคำร้อง ท.ร. ๓๑ มอบให้ผู้ยื่นคำร้องไว้เป็นหลักฐาน



๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีรายการดังกล่าว เกิดจากการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรืออำพรางข้อเท็จจริง หรือเกิดจากการกระทำโดยมิชอบ หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการทุจริตทางทะเบียน เมื่อนายทะเบียนได้รับคำร้องแล้วให้สอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงว่ารายการที่ไม่ถูกต้องนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร และข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไร แล้วรวบรวมเสนอนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยความเห็น เพื่อพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป ทั้งนี้ หากการแก้ไขรายการดังกล่าวทำให้สถานะบุคคลของผู้ร้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และต้องเปลี่ยนแปลงพิมพ์ เช่น การขอแก้ไขรายการบิดาและมารดาของผู้เกิดในสุติบัตร ท.ร. ๑ ของเด็กชายรักชาติ จากที่เคยแจ้งว่าบิดามารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่ต่อมาพบว่าการได้สัญชาติไทยของบิดามารดาเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กรณีเช่นนี้ยอมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสัญชาติของเด็กชายรักชาติ เลขประจำตัวประชาชน และแบบพิมพ์ ท.ร. ๑ ด้วย เป็นต้น ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่รับคำร้องดำเนินการยกเลิกเอกสารการทะเบียนราษฎรฉบับนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักทะเบียนที่บุคคลดังกล่าวมีชื่อและรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านดำเนินการจำหน่ายรายการบุคคล และแจ้งให้สำนักทะเบียนที่จัดทำเอกสารการทะเบียนราษฎรดังกล่าว ดำเนินการจัดทำเอกสารการทะเบียนราษฎรและรายการบุคคลขึ้นใหม่ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยไม่ใช้วิธีการแก้ไขรายการในเอกสารฉบับเดิม

๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงพิมพ์ เช่น การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) เป็นสำเนาทะเบียนทะเบียนอาคาร (ท.ร. ๑๔ อ) เป็นต้น จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บ้านหรืออาคารดังกล่าวตั้งอยู่ เพื่อให้สำนักทะเบียนที่จัดทำเอกสารดังกล่าวตรวจสอบสภาพของบ้านหรืออาคารก่อนแล้วจึงจัดทำเอกสารการทะเบียนราษฎรขึ้นใหม่แทนฉบับเดิม

๕. เมื่อนายทะเบียนได้รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรแล้ว ผู้ร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเรื่องเดียวกันนั้น ที่สำนักทะเบียนแห่งอื่นอีกมิได้จนกว่าการดำเนินการของนายทะเบียนที่รับคำร้องนั้นจะแล้วเสร็จ หรือได้ยกเลิกคำร้องเดิม หรือล่วงพ้นระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับคำร้องแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามคำร้อง

ทั้งนี้ หากหนังสือส่งการฉบับใดที่มีอยู่ก่อนนี้ ชัดหรือแย้งกับหนังสือฉบับนี้ให้ใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาคม จงจิระ)

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร. ๐ ๒๗๔๑ ๗๓๑๔ - ๖

โทรสาร. ๐ ๒๗๔๑ ๗๓๓๔